

ประจำวันที่ 17-23 มิถุนายน 2558

เร่งตั้งอนุภาคโรงสีติดดาวพร้อมสู่อีซี

น.ส.ชุติมา บุญยประภัศร ปลัดกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยถึงความคืบหน้าการจัดเกรดโรงสีข้าวด้วยการติดดาวตามศักยภาพของผู้ประกอบการโรงสีว่า กระทรวงฯ ได้มีมติให้ตั้งคณะอนุกรรมการ โดยมีอธิบดีกรมการค้าภายในเป็นประธาน เพื่อกำหนดมาตรฐานโรงสี ซึ่งเป็นแนวทางหนึ่งในการเตรียมความพร้อมผู้ประกอบการก่อนเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (เออีซี) รวมถึงการแข่งขันด้านอื่นๆ

เบื้องต้น กำหนดให้เป็นการดำเนินการตามความสมัครใจก่อน เพราะเป็นการเพิ่มต้นทุนทางธุรกิจ และที่ผ่านมาหน่วยงานอื่นมีการกำหนดมาตรฐานภาคบังคับเพื่อให้โรงสีปฏิบัติตามอยู่แล้ว เช่น กระทรวงอุตสาหกรรมได้กำหนดมาตรฐาน ISO 9000 และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กำหนดมาตรฐาน GMP

นายเกรียงศักดิ์ ตาปนานนท์ เลขาธิการ สมาคมโรงสีข้าวไทย กล่าวว่า เห็นด้วยกับการพัฒนาศักยภาพธุรกิจ แต่การกำหนดมาตรการใดขึ้นมา ต้องคำนึงถึงธรรมเนียมปฏิบัติ และโครงสร้างของธุรกิจการค้าข้าวด้วย

เนื่องจากปัจจุบัน โรงสีไทยในระบบมี 1,500 แห่ง จากที่จดทะเบียนกับกระทรวงอุตสาหกรรม 30,000 แห่ง ล้วนแต่มีศักยภาพดีกว่าเพื่อนบ้าน ส่วนโรงสีที่ไม่ได้เข้าร่วมโครงการแต่สามารถผลิตสินค้าได้ตามความต้องการตลาด อาจถูกกีดกันออกจากการแข่งขัน ซึ่งเป็นการกีดกันทางธุรกิจได้

ที่มา หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์

ขงรัฐเร่งระบายข้าวในสต็อก

นายสมเกียรติ มรรคยาธร นายกิตติศักดิ์ สมาคมบรรจุข้าวถุงไทยและ ผู้บริหารข้าวมาบุญครอง กล่าวถึงกรณีที่รัฐบาลกำลังพิจารณานำข้าวสต็อกของรัฐบาลมาจัดทำข้าวสารบรรจุถุงเพื่อช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อย ลดค่าครองชีพให้กับประชาชนทั่วประเทศ โดยคาดว่าจะราคาข้าวสารที่รัฐบาลจะออกมาเร็วๆ นี้ น่าจะมีขนาดไม่เกินถุงละ 5 กิโลกรัมอยู่ที่ 70-90 บาท ในฐานะผู้ประกอบการข้าวถุงไม่ได้ขัดข้องกับแนวทางของรัฐบาลที่จะหาทางช่วยเหลือลดค่าครองชีพให้กับประชาชน ซึ่งที่ผ่านมาหลายรัฐบาลได้ออกแนวทางช่วยเหลือในลักษณะเช่นนี้มาแล้ว ดังนั้น คงต้องติดตามดูความชัดเจนของโครงการนี้ว่าจะออกมาอย่างไร แต่ในแง่ผลกระทบต่อ ผู้ประกอบการข้าวถุงนั้น โดยผู้ประกอบการรายใหญ่คงได้รับผลกระทบไม่มาก แต่น่าจะกระทบต่อผู้ประกอบการรายเล็กๆ ที่ทำข้าวสารบรรจุถุงที่มีราคาใกล้เคียงที่รัฐบาลจะออกมา แต่หากปริมาณและระยะเวลาของข้าวที่รัฐบาลจะออกมาไม่มากและไม่นานก็ไม่น่าจะกระทบต่อระบบการค้าข้าวสารบรรจุถุงโดยรวมแต่อย่างใด

โดยยอมรับว่าตลาดค้าข้าวถุงในประเทศช่วงครึ่งปีที่ผ่านมาไม่ค่อยดีนัก เนื่องจากหากดูปริมาณการบริโภคข้าวของคนไทยลดลงอย่างต่อเนื่อง หากดูข้อมูลในอดีตคนไทยบริโภคข้าว ในปี 2538 บริโภค 180-200 กิโลกรัมต่อคนต่อปี แต่ตอนนี้เหลือเพียง 100-111 กิโลกรัมต่อคนต่อปี และมีโอกาสที่จะลดลงได้อีก เนื่องจากในช่วง 5 ปีที่ผ่านมาคนไทยมีการบริโภคอาหารทางเลือกกันมากขึ้น โดยเฉพาะร้านอาหารญี่ปุ่น เกาหลี และอีกหลายประเทศที่เข้ามาเปิดร้านอาหารในประเทศไทยกันเป็นจำนวนมาก ทำให้พฤติกรรมบริโภคอาหารทางเลือกของคนไทยมีมากขึ้น ที่สำคัญหากเทียบกับราคาข้าวต่อถุงขณะนี้ ในช่วงที่ผ่านมาจนถึงขณะนี้ก็ไม่ได้ปรับตัวสูงขึ้น โดยข้าวขาวขนาด 5 กิโลกรัมเฉลี่ยอยู่ที่ 90-120 บาท และข้าวหอมมะลิราคาเฉลี่ยอยู่ที่ 190-210 บาท และเมื่อนำไปวางที่ห้างสรรพสินค้าจะมีการบวกเพิ่มขึ้นอีกถุงละ 30-40 บาท ถือเป็นราคาข้าวสารสูงของไทยไม่ได้แพงเกินจริงและเป็นราคาที่ไม่ได้ค่ากำไรเกินควรตามที่หลายฝ่ายกล่าวหากัน

ทั้งนี้ สาเหตุหลักที่ทำให้ข้าวไทยแข่งขันลำบากในตลาดโลกขณะนี้ อยู่ที่ประเทศ ผู้ซื้อข้าวไทยมีทางเลือกจากประเทศผู้ปลูกข้าวด้วยกัน เช่น เวียดนาม พม่า และอีกหลายประเทศที่มีการระบายข้าวออกสู่ตลาดมากและมี

ราคาถูกกว่าข้าวไทย ประกอบกับผู้ซื้อรับทราบไทยมีสต็อกข้าวสารเหลืออยู่กว่า 16 ล้านตัน เก่งว่าจะนำออกมา
ระบายสู่ตลาดหรือนำข้าวเสื่อมคุณภาพออกมาขายให้ ทำให้ความต้องการข้าวไทยแม้จะมีอยู่มากแต่ก็มีการชะลอ
สั่งซื้อและหันไปซื้อข้าวจากประเทศเพื่อนบ้านที่มีราคาถูกกว่า

ดังนั้น ภาคเอกชนผู้ค้าข้าวเห็นว่า หากจะทำให้ข้าวไทยมีราคาสูงขึ้นในตลาดโลก รัฐบาลจะต้องกล้า
ตัดสินใจยอมเจ็บตัว นำข้าวที่เสื่อมคุณภาพทั้งหมดออกมาระบายเน้นด้านอุตสาหกรรมต่อเนื่องหรือด้านพลังงาน
เพียงอย่างเดียว ไม่ควรเน้นเพื่อการบริโภคและต้องดูแลไม่ให้ข้าวเสื่อมคุณภาพกลับเข้ามาอยู่ในระบบต่อการ
บริโภคภายในประเทศหรือเพื่อการส่งออก หากรัฐบาลดำเนินการได้น่าจะทำให้ราคาข้าวไทยปรับตัวสูงขึ้นได้แน่นอน
ที่มา หนังสือพิมพ์บ้านเมือง

พาณิชย์ ยันไม่ได้ระบายข้าวเสื่อมคุณภาพในสต็อกรัฐไปใช้ในการบริโภค

กรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ชี้แจงข้อเท็จจริงกรณีมีรายงานข่าวว่ารัฐบาลไทยกำลังพิจารณา
ขายข้าวเสื่อมคุณภาพในสต็อกของรัฐภายใต้โครงการรับจำนำข้าวของรัฐบาลที่ผ่านมา ให้กับผู้ประกอบการใน
อุตสาหกรรมอาหารสัตว์และอุตสาหกรรมเอทานอล อาจส่งผลต่อปริมาณสต็อกข้าวโลกที่ลดลง ซึ่งรายงานข่าว
ดังกล่าวนี้ ทำให้เกิดความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนและอาจกระทบต่อตลาดการค้าข้าวในวงกว้าง

"รัฐบาลไทยและคณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าว(นบข.) ให้ความสำคัญต่อการบริหารจัดการ
ข้าวในสต็อกของรัฐบาลเป็นอย่างยิ่ง โดยได้กำหนดหลักการที่ชัดเจนให้ระบายข้าวที่มีคุณภาพมาตรฐานและ
ใกล้เคียงมาตรฐานเพื่อการบริโภค และระบายข้าวซึ่งมีคุณภาพเสื่อม/หย่อนกว่ามาตรฐานมาก รวมทั้งข้าวเสียเข้าสู่
อุตสาหกรรมเพื่อแปรรูปเป็นพลังงานหรือผลิตภัณฑ์อื่นที่มีได้นำมาใช้เพื่อการบริโภคของคนหรือสัตว์" นางดวงพร
รอดพยาธิ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ กล่าว

อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ กล่าวว่า การระบายข้าวเสีย/คุณภาพต่ำเข้าสู่อุตสาหกรรมฯ จะสร้างความ
มั่นใจให้ผู้ซื้อข้าวไทย โดยจะมีการพิจารณาแนวทางการดำเนินการอย่างรอบคอบและคำนึงถึงผลในหลายมิติ ทั้งต่อ
วงการค้าข้าว สินค้าเกษตรอื่นๆ และอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรายละเอียดของแนวทางการระบายฯ จะต้อง
นำเสนอต่อคณะกรรมการ นบข.พิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนดำเนินการต่อไป

ทั้งนี้จากสถานการณ์ภัยแล้งที่เกิดขึ้นในหลายภูมิภาคของโลกที่คาดว่าจะส่งผลกระทบต่อการเพาะปลูก
ข้าวนาปรังมาตั้งแต่ช่วงปลายปี 2557 จนถึงช่วงต้นฤดูการเพาะปลูกข้าวนาปี ปีเพาะปลูก 2558/59 มีแนวโน้มว่าใน
ปี 2558/59 ปริมาณข้าวอาจขาดแคลน การบริหารจัดการสต็อกข้าวจึงต้องพิจารณาถึงจังหวะ เวลา โอกาสทาง
การตลาดและช่องทางที่เหมาะสม ตามหลักการข้างต้น ซึ่งกระทรวงพาณิชย์จะได้มีการติดตามสถานการณ์น้ำและ
ผลผลิตข้าวในฤดูใหม่อย่างใกล้ชิด ซึ่งจะมีผลอย่างมากต่อตลาดและราคาข้าวในช่วงครึ่งปีหลัง

"จากการประเมินสถานการณ์ในช่วงนี้ยังคงมั่นใจว่าไทยจะมีข้าวคุณภาพดีเพียงพอสำหรับการส่งออกใน
ภาพรวมที่ตั้งเป้าไว้ 10 ล้านตันในปี 2558" นายดวงพร กล่าว

ที่มา สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

“ประยุทธ์” สั่งไล่สต็อก ขนข้าวค้างโกดังขายผู้มีรายได้น้อย

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) กล่าวใน
รายการคืนความสุขให้คนในชาติ ออกอากาศทางโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยตอนหนึ่งว่า รัฐบาลให้
ความสำคัญกับการดูแลพี่น้องประชาชนที่มีรายได้น้อย โดยเฉพาะสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นต่อการดำรงชีพ มี
การจัดตั้งศูนย์อาหารจวนด่วนในเขตชุมชนให้ขายอาหารคุณภาพจวนละไม่เกิน 20 บาท รวมไปถึงการจำหน่ายเค็อง
ใช้จำเป็นคุณภาพดีในราคาถูก โดยเฉพาะอย่างยิ่งได้จัดจำหน่ายข้าวสารในราคาที่เหมาะสม

โดยนำข้าวคุณภาพดีที่อยู่ในคลังมาจำหน่ายให้แก่พี่น้องประชาชนที่มีรายได้น้อยเป็นหลัก โดย
กระบวนการนำข้าวออกจากคลัง ได้กำชับให้กำกับดูแลไม่ให้เกิดการทุจริต หรือรั่วไหล โดยเด็ดขาด นอกจากนี้ยัง
ทีมงานของ คสช. และคณะ กรรมการติดตามและตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ (คตร.) ตรวจสอบสต็อก

ยาง และการระบายยางในโครงการช่วยเหลือพี่น้องชาวสวนยาง เพราะมีข้อสังเกตว่ารายงานสต็อกยางพาราที่มีคุณภาพดีน้อยกว่าความเป็นจริง ซึ่งอาจมีการถือโอกาสลักลอบนำยางในสต็อกไปขายในราคาถูก หากพบจะการลงโทษผู้กระทำผิดด้วย ทั้งนี้ขอความร่วมมือพี่น้องชาวสวนยางและประชาชนช่วยกันเป็นหูเป็นตา หากพบเห็นเบาะแสการทุจริตไม่ว่าในเรื่องใด หรือโครงการใดก็ตาม ขอให้แจ้งมาทันที

“ไม่อยากจะให้การตั้งใจดีของรัฐบาลนั้นเป็นหมัน เราต้องการจะช่วยเหลือพี่น้องประชาชนของเราจริงๆ ไม่งั้นก็ต้องเสียไปกับกลุ่มคนที่แสวงหาประโยชน์อยู่ทุกโอกาส เราต้องช่วยขจัดคนเหล่านี้ออกไปให้ได้ ไม่ให้เกิดการทุจริตคอร์รัปชันอีกต่อไป ขอความร่วมมืออีกครั้ง หากใครมีข้อมูล เห็นอะไร สงสัยอะไร อาจจะเข้าช่วยการทุจริตสามารถส่งต่อให้รัฐบาลดำเนินการได้”

สำหรับการช่วยเหลือประชาชน และการแก้ไขปัญหาภัยแล้งนั้น พล.อ.ประยุทธ์ กล่าวว่า ปีนี้ประเทศไทยประสบปัญหาภัยแล้งอย่างต่อเนื่อง สาเหตุก็อาจจะเนื่องมาจากสภาพอากาศโลกเปลี่ยนแปลง รวมไปถึงการตัดไม้ทำลายป่า การผลิตก๊าซเรือนกระจกที่ทำให้เกิดภาวะโลกร้อน ฝนก็ไม่ตกบ้าง ตกได้เขื่อนบ้าง ซึ่งส่งผลให้น้ำต้นทุนที่เรามีอยู่น้อยอยู่แล้วน้อยลงไปอีก วันนี้ทุกเขื่อน ทุกคลอง ทุกแม่น้ำ น้ำก็แห้งขอดไปหมด ก็ล้วนแต่เกิดจากพวกเราทุกคน คนไทยทุกคนต้องร่วมกัน ใช้วิกฤตินี้เป็นโอกาส จึงต้องขอความร่วมมือในการชะลอการทำนาปี และงดการทำนาปรัง

โดยขณะนี้ได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ลงพื้นที่ ทำความเข้าใจกับเกษตรกรได้พิจารณาปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ปลูกพืชใช้น้ำน้อย หรือทำประมง ปศุสัตว์ เพราะหากปลูกไปแล้ว น้ำขาดตอนตรงกลางก็ตายอยู่ดี จึงขอให้ชะลอไปก่อนในช่วงแรกนี้ไปก่อน โดยรัฐกำลังพิจารณามาตรการช่วยเหลือในสัปดาห์หน้า

พล.อ.ประยุทธ์ กล่าวต่อว่า รัฐก็ไม่ปฏิเสธความรับผิดชอบ ต่อปากท้องของพี่น้อง รวมทั้งการหาแหล่งน้ำอุปโภคบริโภค วันนี้มีหลายแผน แต่ต้องใช้เวลาซึ่งงบประมาณสูงมาก ก็มีแผนมาแล้วกำลังคลีออกมาดูทั้งหมด ที่ผ่านมาก็พยายามจะสร้างแหล่งเก็บกักน้ำเพิ่มเติม แต่โซครายที่ฝนมาล่าช้า ทำให้เกษตรกรเดือดร้อน ซึ่งรัฐบาลก็เดือดร้อนใจไปด้วย อย่างไรก็ตามในส่วนของการอุปโภคบริโภคนั้นได้รับรายงานจากกระทรวงทรัพยากรว่า น้ำบาดาลใต้ผิวดินของเรา ยังมีศักยภาพอีกมาก แต่ปัจจุบันเรานำมาใช้ประโยชน์เพียง 10% เท่านั้น

“ขอฝากความห่วงใย ส่งกำลังใจให้กับพี่น้องเกษตรกรที่ขาดแคลนน้ำในการทำเกษตรด้วย ก็อาจจะต้องมีการปรับเปลี่ยนมีการปลูกพืชเสริม มีการหารายได้要不然 รัฐบาลกำลังพยายามหามาตรการในการช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนในขั้นต้น อยากจะให้ทุกคนได้เข้าใจว่าอันนี้แหละเป็นสิ่งที่ธรรมชาติเริ่มลงโทษ จากการที่เราตัดไม้ทำลายป่ากันมากเกินไป ซึ่งไม่สามารถจะแก้ไขได้ในเวลาอันสั้น ต้องขอให้ทุกคนช่วยกัน” นายกรัฐมนตรี
ที่มา สยามรัฐ

สศก.เผยแผนเลื่อนปลูกนาปีไม่กระทบผลผลิต คาด GDP เกษตรลดลงไม่มาก

นายเลอศักดิ์ ธีวตระกูลไพบุลย์ เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า จากสถานการณ์ภัยแล้งที่ส่งผลกระทบต่อการเพาะปลูกข้าวนาปรังมาตั้งแต่ช่วงปลายปี 2557 จนถึงช่วงต้นฤดูการเพาะปลูกข้าวนาปี ปีเพาะปลูก 2558/2559 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จึงได้ขอความร่วมมือเกษตรกรให้งดการปลูกข้าวนาปรัง ปีเพาะปลูก 2557/2558 ในเขตลุ่มน้ำเจ้าพระยาจำนวน 22 จังหวัด

จากนโยบายดังกล่าว พบว่า สามารถลดพื้นที่ปลูกข้าวนาปรังลงได้ 3 ล้านไร่ หรือคิดเป็นมูลค่าประมาณ 14,366 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม สถานการณ์ภัยแล้งยังคงส่งผลกระทบต่อจนถึงปัจจุบัน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จึงออกประกาศขอความร่วมมือจากเกษตรกรในเขตลุ่มน้ำเจ้าพระยา จำนวน 22 จังหวัด เลื่อนการเพาะปลูกข้าวนาปี ปีเพาะปลูก 2558/2559 ออกไปจนถึงเดือนปลายเดือนกรกฎาคม 2558 จากฤดูกาลเพาะปลูกปกติ (พฤษภาคม-ตุลาคม 2558) เพื่อลดความเสี่ยงจากผลผลิตที่อาจเสียหาย

ในเรื่องดังกล่าว สศก. ได้วิเคราะห์ถึงสถานการณ์ภัยแล้ง ซึ่งคาดว่า หากได้รับความร่วมมือจากเกษตรกรอย่างเต็มที่ อาจไม่กระทบต่อปริมาณผลผลิตข้าวนาปี เนื่องจากพันธุ์ข้าวที่เกษตรกรใช้ปลูกเป็นพันธุ์ข้าวไม่ไวต่อแสง เช่น พันธุ์ กข. พันธุ์ปทุมธานี พันธุ์ชัยนาท เป็นต้น สามารถปลูกได้ตลอดทั้งปี สามารถเลื่อนการปลูกออกไปได้ อีก

ทั้งเป็นการกระจายช่วงผลผลิตออกสู่ตลาดเป็นระยะๆ ซึ่งถือว่าอาจเป็นการส่งผลดีต่อราคาที่เกี่ยวข้องกรขายได้ โดยผลผลิตข้าวทุ่งนเรศวรจะออกช่วงเดือนกันยายน 2558 กลุ่มน้ำเจ้าพระยาจะออกช่วงเดือนธันวาคม 2558 โดยสถานการณ์ภัยแล้งที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องนั้น สศก. คาดว่าอาจจะกระทบต่อ GDP ภาคเกษตร ปี 2558 ลดลงไปจากที่คาดการณ์ไว้อีกไม่เกินร้อยละ 0.04

อย่างไรก็ตาม ภาครัฐ โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมกับกระทรวงมหาดไทย ผู้ว่าราชการจังหวัดในแถบกลุ่มน้ำเจ้าพระยา และฝ่ายทหาร ได้ลงพื้นที่ชี้แจง ทำความเข้าใจ และขอความร่วมมือเกษตรกรแล้ว พร้อมเตรียมแนวทางช่วยเหลือและมาตรการรองรับอย่างต่อเนื่อง เช่น การถ่ายทอดเทคโนโลยีและองค์ความรู้ การผลิตข้าวและพืชที่ใช้น้ำน้อยและประหยัดน้ำ รวมทั้งการวิจัย พัฒนา และส่งเสริมพันธุ์พืช ปศุสัตว์ และประมงที่ทนร้อนทนแล้ง

ทั้งนี้ สศก. จะมีการติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง โดยขณะนี้อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลเพื่อเตรียมรายงานภาวะเศรษฐกิจการเกษตรครึ่งแรกของปี 2558 และแนวโน้มปี 2558 ในช่วงต้นเดือนกรกฎาคม 2558 ต่อไป

ผลการประมูลขายข้าวในสต็อกรัฐบาล ครั้งที่ 3/2558

จากการที่คณะทำงานดำเนินการระบายข้าว ได้ออกประกาศเชิญชวนให้ผู้ประกอบการค้าข้าวยื่นซองเสนอราคาซื้อข้าวสารในสต็อกของรัฐ ครั้งที่ 3/2558 ตามโครงการรับจำนำข้าวเปลือก นาปี ปีการผลิต 2551/52 ปีการผลิต 2554/55 นาปรังปีการผลิต 2555 ปีการผลิต 2555/56 (รอบ 1 และ รอบ 2) และปีการผลิต 2556/57 แบบรายคลังสินค้าตามสภาพข้าวที่เก็บรักษา ในคลังสินค้ากลางขององค์การคลังสินค้า (อ.ค.ส.) และองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (อ.ต.ก.) จำนวน 153 คลัง ประกอบด้วยข้าว 12 ชนิด ได้แก่ ข้าวขาว 5% ข้าวขาว 10% ข้าวขาว 15% ข้าวขาว 25% เลิศ ข้าวเหนียวขาว 10% ข้าวหอมปทุมธานี ข้าวหอมมะลิ ข้าวปทุมธานี ปลายข้าวเหนียวเอวัน ปลายข้าวขาวเอวันเลิศ ปลายข้าวปทุมธานี และปลายข้าวหอมมะลิ ปริมาณรวมทั้งสิ้น 1,065,496.81 ตัน การเปิดประมูลข้าวครั้งนี้ได้รับความสนใจจากผู้ส่งออกและผู้ประกอบการโรงสี ทั้งรายเล็กและรายใหญ่แสดงความจำนงเข้าร่วมการประมูลจำนวนมาก

โดยในวันที่ 15 มิถุนายน 2558 มีผู้ยื่นซองเอกสารคุณสมบัติ รวม 43 ราย และในวันที่ 16 มิถุนายน 2558 ประกาศผลผู้ผ่านคุณสมบัติเบื้องต้น จำนวน 43 ราย แต่ปรากฏว่ามีผู้ยื่นซองเสนอราคา จำนวน 40 ราย ใน 109 คลัง แบ่งเป็น ผู้เสนอราคาผ่านเกณฑ์มูลค่าขั้นต่ำ (Floor Value : FV) จำนวน 107 คลัง ประมาณ 840,000 ตัน (คิดเป็นร้อยละ 79 ของปริมาณที่เปิดประมูล) มูลค่าประมาณ 7,800 ล้านบาท และไม่ผ่าน FV ใน 2 คลัง ประมาณ 15,800 ตัน โดยในครั้งนี้มีคลังที่ไม่มีผู้เสนอราคา รวม 44 คลัง จาก 153 คลัง ประมาณ 209,000 ตัน

โดยกรมการค้าต่างประเทศจะรวบรวมผลการเสนอซื้อที่มีมูลค่าสูงสุดในแต่ละคลัง นำเสนอต่อประธานคณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าว (นบข.) เพื่อพิจารณาผลการเสนอซื้อ ก่อนแจ้งผลการประมูลข้าวสารในสต็อกของรัฐอย่างเป็นทางการ ให้ผู้ชนะการประมูลทราบต่อไป

ที่มา กรมการค้าต่างประเทศ

~~~~~

### **เวียดนาม**

สมาคมอาหารของเวียดนาม (VFA) รายงานว่า การส่งออกข้าวช่วงวันที่ 1-18 มิ.ย. 2558 มีจำนวน 122,893 ตัน มูลค่า 52.113 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ (FOB) โดยปริมาณลดลง 65.0% และมูลค่าลดลง 65.1% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2557 ที่ส่งออกได้ 351,655 ตัน มูลค่า 149.215 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ (FOB) สำหรับการส่งออกข้าวช่วงวันที่ 1 ม.ค.-18 มิ.ย. 2558 มีจำนวน 2.204 ล้านตัน มูลค่า 927.193 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ (FOB) โดย

ปริมาณลดลง 18.0% และมูลค่าลดลง 20.3% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2557 ที่ส่งออกได้ 2.687 ล้านตัน มูลค่า 1,163 ล้านเหรียญสหรัฐฯ (FOB)

ในช่วงนี้ราคาข้าวเวียดนามอ่อนตัวลง เนื่องจากความต้องการซื้อยังคงมีไม่มากเนื่องจากข้าวที่ออกสู่ตลาดในช่วงนี้ยังเป็นข้าวคุณภาพต่ำ ขณะที่ผู้ซื้อบางส่วนยังคงรอให้ราคาข้าวเวียดนามอ่อนตัวลงไปอีกเพราะใกล้เข้าสู่ช่วงที่ผลผลิตฤดูใหม่ (The summer-autumn rice) ในเขตที่ราบลุ่มแม่น้ำโขงจะออกสู่ตลาดเป็นจำนวนมากในช่วงกลางเดือนหน้า ซึ่งจะมีข้าวคุณภาพสูงออกสู่ตลาดมากขึ้น ในขณะที่ราคาข้าวขาว 5% อยู่ที่ระดับ 350-355 เหรียญสหรัฐต่อตัน เท่ากับสัปดาห์ที่ผ่านมา ขณะที่บางสัญญาที่มีการขายข้าวขาว 5% ปริมาณไม่มากจะขายในราคาเพียง 345 เหรียญสหรัฐต่อตันเท่านั้น โดยผู้ซื้อได้แก่ประเทศในแถบแอฟริกา

ที่มา [Oryza.com](http://Oryza.com)

## กัมพูชา

พจนมเปญโพสต์ รายงานว่า คณะกรรมาธิการสหภาพยุโรป (EC) เปิดเผยว่า ยอดส่งออกข้าวของกัมพูชาไปยังตลาดสหภาพยุโรปมีการลดลงเล็กน้อย ตรงกันข้ามกับยอดส่งออกข้าวของเมียนมาที่กลับเพิ่มสูงขึ้นอย่างมาก

ช่วงเดือนกันยายนปีกลายถึงเดือนเมษายนปีนี้ ยอดขายข้าวจากกัมพูชาที่ส่งออกไปยังตลาดสหภาพยุโรปลดลง 1% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน จาก 167,660 ตัน เหลือ 165,940 ตัน ในขณะที่การส่งออกข้าวของเมียนมากลับเพิ่มขึ้นถึง 81% จากเดิมอยู่ที่ 79,940 ตัน เป็น 144,550 ตัน ในช่วงเวลาเดียวกัน

"เรามองว่าเมียนมาเป็นคู่แข่ง เพราะพวกเขากำลังพัฒนาประเทศเช่นเดียวกับเรา และข้าวของเมียนมาก็มีราคาถูกกว่า ซึ่งทางกัมพูชาควรมุ่งเน้นที่การส่งออกข้าวหอม และปรับปรุงบรรจุภัณฑ์เพื่อเพิ่มมูลค่า เมียนมาและผู้ส่งออกข้าวรายใหญ่อื่นๆ ไม่สามารถผลิตข้าวหอมได้อย่างเรา"

นายซิม สาธุ รองประธานสมาคมผู้ส่งออกข้าวกัมพูชากล่าวจากรายงานของ EC ระบุว่า ข้าวขาวของกัมพูชาขายอยู่ที่เฉลี่ย 430 ดอลลาร์ต่อตัน แต่ไม่มีการเอ่ยถึงราคาข้าวจากเมียนมา

ด้าน นายฮุน หลัก ประธานบริษัทส่งออกข้าว Mekong Oryza Trade กล่าวว่า ข้าวเมียนมามีราคาถูกกว่าข้าวกัมพูชา ประมาณ 20 ดอลลาร์ต่อตัน อย่างไรก็ตาม อาจมีปัจจัยอื่นๆ ที่อยู่เบื้องหลัง ที่ทำให้การส่งออกข้าวกัมพูชาไปอี้อลดลง เช่น สกิลเงินยูโรอ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ ส่งผลให้หลายประเทศในอียูนำเข้าสินค้าลดลง ดังนั้นการปรับปรุงคุณภาพของเมล็ดพันธุ์ข้าวกัมพูชาจึงเป็นสิ่งสำคัญมากต่อการเพิ่มยอดขาย โดยสถาบันวิจัยข้าวนานาชาติ หรือ IRRI ซึ่งมีสำนักงานใหญ่ในฟิลิปปินส์ เปิดตัวโครงการทดลองปลูกข้าวสายพันธุ์ใหม่ในกรุงพนมเปญ เพื่อต้องการช่วยให้เกษตรกรรายย่อยในกัมพูชา มีเมล็ดพันธุ์ข้าวที่ทนต่อสภาพแวดล้อมที่เลวร้ายได้เป็นอย่างดี

"ภัยแล้งและน้ำท่วมถือเป็นอุปสรรคใหญ่ที่สุดสำหรับการปลูกข้าว ซึ่งตอนนี้เราประสบกับปัญหาน้ำท่วมอยู่บ่อยครั้ง ฉะนั้นหากเมล็ดพันธุ์ข้าวไม่ทนต่อสภาพแวดล้อม ขนาดความเสียหายก็จะขยายวงกว้างมากขึ้น" ดร.คูล เจ้านักปรับปรุงพันธุ์และผู้แทนจาก IRRI ประจำประเทศกัมพูชาอธิบาย โครงการดังกล่าวมีจุดมุ่งหมาย คือ ฝึกอบรมทั้งเกษตรกรและบริษัทเมล็ดพันธุ์ข้าว ให้หันมาใช้เมล็ดพันธุ์ข้าวที่มีคุณภาพที่ดีกว่า เพื่อการเพาะปลูกที่ยั่งยืน

นายไธ โสคุน เลขาธิการกระทรวงเกษตร ป่าไม้ และประมงของกัมพูชา เผยว่า เมื่อปี 2554-2556 พื้นที่เพาะปลูกกว่า 1 ล้านเฮกตาร์ ได้รับความเสียหายจากภัยแล้งและน้ำท่วม และเมื่อพิจารณาแล้วจะเห็นได้ว่าภาวะโลกร้อนและการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ สร้างความเสียหายอย่างมหาศาล ขณะเดียวกันก็ยังมีปัจจัยเสี่ยงอื่น ๆ บวกกับขาดการพัฒนาคุณภาพของเมล็ดพันธุ์ข้าว

"เหตุผลหลักที่ทำให้การ พัฒนาเมล็ดพันธุ์ข้าวในกัมพูชาดำเนินไปอย่างเชื่องช้าส่วนหนึ่งเป็นเพราะ ความไม่ก้าวหน้าของการผลิตและทำการตลาดที่มักไม่ทำอะไร ทำให้ไม่ได้รับความสนใจจากภาคเอกชน" นายโสคุนกล่าว

ด้านอับเดลบากี อีสมาอิล นักวิทยาศาสตร์จาก IRRI มองว่า ข้อได้เปรียบเบื้องต้นของกัมพูชาที่ช่วยบรรเทาปัญหาขาดแคลนเมล็ดพันธุ์คือ การมีเศรษฐกิจแบบเปิดและการเชื่อมโยงที่เข้มแข็งกับประเทศไทยและเวียดนาม ซึ่งเป็นประเทศที่มีการส่งออกข้าวรายใหญ่เป็นอันดับสองและสามของโลกแต่ พื้นที่การเกษตรของกัมพูชาที่เริ่มถูกแปร

สภาพเป็นโครงการก่อสร้างมากขึ้น บวกกับจำนวนประชากรก็เพิ่มขึ้น จึงจำเป็นต้องพัฒนาประสิทธิภาพการปลูกข้าวเพื่อให้มีผลผลิตเพียงพอ และพร้อมที่จะแข่งขันด้วย แม้ว่ากัมพูชาจะเป็นผู้ส่งออกข้าวอันดับ 5 ของโลก แต่สามารถผลิตข้าวได้เฉลี่ยเพียงเฮกตาร์ละ 3.2 ตัน ในขณะที่เพื่อนบ้านอย่างเวียดนามผลิตได้ 5 ตัน

ด้านรัฐบาลกัมพูชา ตั้งเป้าส่งออกข้าวให้ได้ 1 ล้านตันภายในปีนี้ ขณะที่ปี 2557 ส่งออกได้เพียง 400,000 ตัน แต่สัญญาณบวกที่ผ่านมาระบุแนวโน้มที่สดใสของธุรกิจข้าว โดยชินหัวรายงานถึงยอดส่งออกข้าวของกัมพูชาในช่วง 5 เดือนแรกของปีนี้อยู่ที่ 243,025 ตัน พุ่งขึ้นประมาณ 63% จากระดับ 148,264 ตัน เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้านี้

ตามรายงานของสำนักงานเลขาธิการด้านการส่งออกข้าวระบุว่า บริษัทข้าวของกัมพูชา 69 แห่ง ได้ส่งออกข้าวไปยัง 46 ประเทศทั่วโลก โดยส่งออกไปยังประเทศจีนมากที่สุด รองลงมาคือ ฝรั่งเศส และโปแลนด์ โดยตัวเลขการส่งออกอยู่ที่ 68,437 ตัน 29,717 ตัน และ 26,513 ตัน ตามลำดับ

อย่างไรก็ตาม นายชัน จันทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กัมพูชา เปิดเผยเมื่อช่วงต้นปีนี้ว่า กัมพูชาอาจไม่บรรลุเป้าหมายส่งออกข้าวที่วางไว้ เนื่องจากขาดแคลนโรงสีและไม่มีเงินทุน

[ที่มา ประชาชาติธุรกิจออนไลน์](#)

## เมียนมาร์

นาย Ye Min Aug เลขาธิการสมาพันธ์ข้าวแห่งเมียนมาร์ (the Myanmar Rice and Paddy Federation) ระบุว่า ในปีงบประมาณ 2015/16 เมียนมาร์จะส่งออกข้าวจำนวน 200,000 ตัน ไปยังสหภาพยุโรป โดยเมียนมาร์ต้องการที่จะส่งเสริมภาคการส่งออกข้าว เพื่อให้ประโยชน์ตกไปถึงชาวนาและผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้อง โดยตั้งเป้าที่จะส่งออกข้าวคุณภาพดีจากเดิมที่ส่งออกแต่ข้าวคุณภาพต่ำ ซึ่งจะเป็นการเพิ่มรายได้ให้กับประเทศมากขึ้น ทั้งนี้ ในปีที่ผ่านมา เมียนมาร์ส่งออกข้าวไปยังประเทศเบลเยียม เดนมาร์ก และโปแลนด์ เป็นต้น

สมาพันธ์ข้าวแห่งเมียนมาร์ ได้ออกมาให้ความมั่นใจว่าเมียนมาร์จะมีสต็อกข้าวเพียงพอสำหรับความต้องการบริโภคข้าวในประเทศ และการที่ราคาข้าวในประเทศปรับตัวสูงขึ้นในช่วงนี้ไม่ได้เกิดจากภาวะขาดแคลนข้าวในประเทศ ซึ่งราคาข้าวที่ปรับตัวสูงขึ้นเป็นเพราะในปีนี้มีกรส่งออกเพิ่มขึ้น และการที่ค่าเงินเหรียญสหรัฐแข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับค่าเงินจ๊าด นอกจากนี้ยังได้ปฏิเสธข่าวที่ว่า ราคาข้าวจะปรับตัวสูงขึ้นไปจนถึงช่วงฤดูการเก็บเกี่ยวของข้าวนาปี โดยระบุว่าราคาข้าวจะปรับตัวลงไม่ช้านี้ ทั้งนี้ แม้ว่าในปีนี้เมียนมาร์จะส่งออกข้าวเพิ่มขึ้น แต่ผลผลิตข้าวกว่าครึ่งหนึ่งของปีที่แล้วยังคงอยู่ในสต็อกตามนโยบายการเก็บสต็อกข้าวสำรอง

เมื่อเดือนที่ผ่านมา สมาพันธ์ข้าวแห่งเมียนมาร์ ได้ระบุว่าเมียนมาร์สามารถที่จะส่งออกข้าวได้ประมาณ 2 ล้านตัน ในปีการผลิต 2015/16 (เม.ย.-มี.ค.) เนื่องจากประเทศจีน ประเทศในแถบแอฟริกา และยุโรปมีความต้องการนำเข้าข้าวเพิ่มขึ้น

[ที่มา Oryza.com](#)

## ฟิลิปปินส์

เมื่อวันที่ 16 มิ.ย. ที่ผ่านมา สำนักงานอาหารแห่งชาติ (The National Food Authority; NFA) ได้จัดการประมูลซื้อข้าว (re-invited bids) ในส่วนที่เหลืออีก 100,000 ตัน จากที่ได้มีการประมูลซื้อเมื่อวันที่ 5 มิ.ย. ที่ผ่านมา โดยในครั้งนั้นฟิลิปปินส์ตกลงซื้อข้าวจากเวียดนามจำนวน 150,000 ตัน จากที่ตั้งเป้าจะซื้อรวม 250,000 ตัน

โดยการประมูลในครั้งนี้ ไทยและเวียดนามเสนอข้าวจำนวน 100,000 ตัน ราคาที่ 418 และ 417 เหรียญสหรัฐต่อตันตามลำดับ ส่วนกัมพูชาเสนอข้าว 50,000 ตัน ราคาที่ 459.5 เหรียญสหรัฐต่อตัน ซึ่ง NFA ได้ขอให้มีการปรับลดราคาอีก แต่ไทยได้ขอถอนตัว ขณะที่เวียดนามเสนอราคา 416.85 เหรียญสหรัฐต่อตันและกัมพูชาเสนอที่ 455.5 เหรียญสหรัฐต่อตัน ซึ่งต่อมามีรายงานว่า NFA ได้ปฏิเสธข้อเสนอทั้งของไทย เวียดนาม และกัมพูชา เพราะราคาที่ยื่นเสนอสองสูงกว่าราคาอ้างอิงที่ NFA Council กำหนดไว้ที่ 408.14 เหรียญสหรัฐต่อตัน (CIF)

อย่างไรก็ตาม สภากองการอาหารแห่งชาติ (The National Food Authority (NFA) Council) ได้พิจารณาซื้อข้าวขาว 25% จำนวน 100,000 ตัน จากเวียดนามที่ได้มีการเสนอราคาที่ 416.85 เหรียญสหรัฐต่อตัน ในการประมูลเมื่อวันที่ 16 มิ.ย. ที่ผ่านมา แม้ว่าราคาจะสูงกว่าราคาอ้างอิงที่กำหนดไว้ก็ตาม

สภากองการอาหารแห่งชาติยังได้เตรียมที่จะประชุมในช่วงสัปดาห์แรกของเดือนหน้า เพื่อพิจารณาที่จะนำเข้าข้าวเพิ่มเติมอีก 250,000 ตัน ซึ่งปัจจัยที่จะนำมาพิจารณานำเข้าข้าวเพิ่มเติมนั้นขึ้นอยู่กับผลกระทบของภาวะแห้งแล้งและผลกระทบจากปรากฏการณ์เอลนีโญ โดยในปีนี้ ฟิลิปปินส์ได้ตกลงซื้อข้าวแล้วรวม 750,000 ตัน จากเวียดนาม 500,000 ตัน และจากไทย 200,000 ตัน

นอกจากนี้ มีรายงานว่า NFA ได้อนุมัติแผนการจัดสรรโควตานำเข้าข้าวให้แก่ภาคเอกชนจำนวนรวม 805,000 ตันแล้ว โดยเป็นข้าวขาว 25% ซึ่งผู้นำเข้าข้าวสามารถยื่นขอใบอนุญาตนำเข้าข้าวกับ NFA ได้ตั้งแต่เดือนเป็นต้นไป โดยการส่งมอบจะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 30 พ.ย. ศกนี้

[ที่มา Oryza.com](http://www.oryza.com)

## อินเดีย

คณะรัฐมนตรีด้านเศรษฐกิจ (The Cabinet Committee on Economic Affairs; CCEA) ได้อนุมัติข้อเสนอของคณะกรรมการต้นทุนและราคาสินค้าเกษตร (the Commission for Agricultural Costs and Prices; CACP) ในการปรับเพิ่มราคารับซื้อข้าวขั้นต่ำ (MSP: Minimum Support Price) สำหรับข้าวเปลือก ของปีการเพาะปลูก 2015-2016 (1 ตุลาคม 2015 - 30 กันยายน 2016) ขึ้นจากปีการเพาะปลูกก่อนหน้าอีก 3.7% ซึ่งสำหรับข้าวคุณภาพทั่วไป (common grades of rice) จาก 1,360 รูปีต่อ 100 กิโลกรัมเป็น 1,410 รูปีต่อ 100 กิโลกรัม (ประมาณ 220 เหรียญสหรัฐต่อตัน) ส่วนข้าวเปลือกคุณภาพดีเกรด A ได้ปรับราคารับซื้อขั้นต่ำจาก 1,400 รูปีต่อ 100 กิโลกรัม เป็น 1,450 รูปีต่อ 100 กิโลกรัม (ประมาณ 226 เหรียญสหรัฐต่อตัน) หรือเพิ่มขึ้นอีก 3.6%

กระทรวงเกษตร (The Indian Agriculture Ministry) รายงานว่า การเพาะปลูกข้าวในฤดูการผลิตหลัก (Kharif (main) rice crop) (มิ.ย.-ธ.ค.) ในปีการผลิต 2015/16 ณ ซึ่งเริ่มมาตั้งแต่วันที่ 8 พ.ค. ที่ผ่านมาจนถึงวันที่ 19 มิ.ย. มีพื้นที่ประมาณ 5.2 ล้านไร่ เพิ่มขึ้น 1.6% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ทั้งนี้ในหลายพื้นที่การเพาะปลูกข้าวเริ่มขึ้นช้ากว่าปกติ เพราะฤดูฝนที่มาไม่ตรงเวลา ขณะเดียวกันคาดว่าปรากฏการณ์ El Nino ในปีนี้จะส่งผลให้ผลผลิตข้าวมีปริมาณลดลงด้วย ทั้งนี้ ทางการได้รายงานผลการพยากรณ์ผลผลิตครั้งที่ 3 ของปีนี้ โดยคาดการณ์ว่าในปีการผลิต 2014/15 (ต.ค.-ก.ย.) จะมีผลผลิตข้าวจะมีประมาณ 102.54 ล้านตัน ลดลง 4% เมื่อเทียบกับจำนวน 106.65 ล้านตัน ในปีการผลิต 2013/14 ที่ผ่านมา

กรมอุตุนิยมวิทยา (The Indian Meteorological Department; IMD) พยากรณ์ว่า ปริมาณน้ำฝนในฤดูฝนช่วงเดือน มิ.ย.-ก.ย. จะอยู่ที่ระดับ 88% ของค่าเฉลี่ยปกติ (เฉลี่ยปี 1950-2000 ที่ระดับ 89 ซม.) ลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับพยากรณ์ก่อนหน้าที่ที่ระดับ 93% ซึ่งในระดับที่ต่ำกว่า 90% นี้ถือว่าอยู่ในภาวะที่ขาดแคลน ปริมาณน้ำฝน ส่วนปริมาณฝนในช่วงเดือน ก.ค.-ส.ค. คาดว่าจะอยู่ที่ระดับ 92 และ 90% ของค่าเฉลี่ยปกติ

หลังจากที่มีการพยากรณ์ว่าในปีนี้น้ำฝนจะแล้ง ปริมาณน้ำฝนจะค่อนข้างน้อย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังอินเดียเริ่มมีความวิตกกังวลเกี่ยวกับจำนวนพืชผลทางการเกษตรที่จะได้รับผลกระทบจากภาวะฝนแล้งว่าจะมีจำนวนลดลง ส่งผลให้ราคาพืชผลทางการเกษตรสูงขึ้น จนอาจกระทบต่อสถานะการเงินเพื่อ

แต่จากการตรวจสอบโกดังสินค้าที่เกี่ยวข้องกับเมล็ดธัญพืช (Food Grain) ทั้งข้าว ข้าวสาลี และธัญพืชชนิดต่างๆ ซึ่งเป็นอาหารหลักของคนอินเดีย ยังคงอยู่ในระดับที่เพียงพอต่อการบริโภคภายในประเทศ อย่างไรก็ตาม ผลการตรวจสอบพบว่าในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมาปริมาณเมล็ดธัญพืชลดลงมาก เนื่องจากสภาวะอากาศค่อนข้างแห้งแล้ง

[ที่มา Oryza.com](http://www.oryza.com)

## ปากีสถาน

สำนักงานสถิติปากีสถาน (The Pakistan Bureau of Statistics; PBS) รายงานว่า ปริมาณการส่งออกข้าวในเดือน พ.ค. ที่ผ่านมา มีจำนวน 263,044 ตัน ลดลง 27% เมื่อเทียบกับจำนวน 360,446 ตัน ในเดือน เม.ย. ที่ผ่านมา แต่เพิ่มขึ้น 11% เมื่อเทียบกับจำนวน 236,843 ตัน ในเดือน พ.ค. ปีที่ผ่านมา ขณะที่มูลค่าส่งออกในเดือน พ.ค. อยู่ที่ 152 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ลดลง 16% เมื่อเทียบกับเดือน เม.ย. ที่ผ่านมา และลดลง 7% เมื่อเทียบกับเดือน พ.ค. ปีที่ผ่านมา โดยในเดือน พ.ค. ปากีสถานส่งออกข้าวบาสมาดิจำนวน 30,944 ตัน ลดลง 10% เมื่อเทียบกับเดือน เม.ย. ที่ผ่านมา และลดลง 57% เมื่อเทียบกับเดือน พ.ค. ปีที่ผ่านมา ส่วนข้าวขาวที่ไม่ใช่บาสมาดิ (non-basmati rice) มีการส่งออกจำนวน 232,100 ตัน ลดลง 29% เมื่อเทียบกับเดือน เม.ย. ที่ผ่านมา แต่เพิ่มขึ้น 41% เมื่อเทียบกับเดือน พ.ค. ปีที่ผ่านมา

ทั้งนี้ ในช่วง 11 เดือนแรก (ก.ค.-พ.ค.) ของปีงบประมาณ 2014/15 (ก.ค.-มิ.ย.) ปากีสถานส่งออกข้าวรวมประมาณ 3.71 ล้านตัน (แบ่งเป็นข้าวบาสมาดิจำนวน 458,995 ตัน และข้าวขาวที่ไม่ใช่บาสมาดิ 3.25 ล้านตัน) ซึ่งเพิ่มขึ้น 6% เมื่อเทียบกับจำนวน 3.49 ล้านตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา (แบ่งเป็นข้าวบาสมาดิจำนวน 613,655 ตัน และข้าวขาวที่ไม่ใช่บาสมาดิ 2.88 ล้านตัน) ส่วนมูลค่าส่งออกอยู่ที่ประมาณ 1,902 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ (ข้าวบาสมาดิ 487 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ และข้าวขาวที่ไม่ใช่บาสมาดิ 1,415 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ) ลดลง 5.5% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีการผลิต 2013/14 ที่ผ่านมา

กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ (USDA) รายงานว่า ในปี การตลาด 2014/15 (พ.ย.-ต.ค.) คาดว่าปากีสถานจะมีผลผลิตข้าวประมาณ 6.9 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 3% เมื่อเทียบกับจำนวน 6.7 ล้านตันในปี 2013/14

ที่มา [Oryza.com](http://Oryza.com)

## ฮ่องกง

หน่วยงาน Trade and Industry Department ของฮ่องกง รายงานว่า ในช่วง 5 เดือนแรกของปีนี้ (ม.ค.-พ.ค. 2558) ฮ่องกงนำเข้าข้าวจากแหล่งนำเข้าต่างๆรวมประมาณ 128,500 ตัน โดยนำเข้าจากไทยประมาณ 75,900 ตัน เพิ่มขึ้น 23% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว (ประกอบด้วยข้าวขาว 7,400 ตัน ข้าวหอม 62,900 ตัน และข้าวชนิดอื่นๆ 5,600 ตัน) คิดเป็นสัดส่วน 59% ของปริมาณนำเข้าทั้งหมด รองลงมาคือเวียดนามประมาณ 38,300 ตัน ลดลง 31.6% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว (ประกอบด้วยข้าวหอม 35,200 ตัน ข้าวขาวและข้าวชนิดอื่นๆรวม 3,100 ตัน คิดเป็นสัดส่วน 29.8%) จีนประมาณ 7,300 ตัน (สัดส่วน 5.7%) ออสเตรเลียประมาณ 3,000 ตัน (สัดส่วน 2.3%) กัมพูชาประมาณ 1,500 ตัน (สัดส่วน 1.2%) สหรัฐอเมริกา 500 ตัน (สัดส่วน 0.4%) และประเทศอื่นๆ รวม 2,000 ตัน (สัดส่วน 1.5%)

สำหรับการส่งออก (Re-export) ไปยังประเทศอื่นนั้น ในช่วง 5 เดือนแรกของปีนี้ มีปริมาณ 5,358 ตัน โดยส่งไปยังมาเก๊าจำนวน 4,436 ตัน จีนจำนวน 387 ตัน สหรัฐฯจำนวน 301 ตัน เป็นต้น ส่วนการเก็บข้าวในสต็อก (Closing stock (excluding reserve stock)) ฮ่องกงมีข้าวอยู่ในสต็อก ณ เดือน พ.ค. 2558 ทั้งหมดรวม 14,100 ตัน และมีสต็อกสำรอง (Reserve stock) อีกจำนวน 13,300 ตัน

ที่มา [สคร. ณ เมืองฮ่องกง และ Trade and Industry Department](#)

## เกาหลีเหนือ

สำนักข่าวกลางเกาหลีเหนือรายงานว่า เกาหลีเหนือประสบปัญหาภัยแล้งหนักที่สุดในรอบศตวรรษ ส่งผลให้เกิดความเสียหายต่อพื้นที่การเกษตรในวงกว้าง ภัยแล้งครั้งล่าสุดนี้ทำให้ข้าวกว่า 30% ของประเทศแห้งผาก ซึ่งโดยปกติแล้วในช่วงต้นฤดูร้อน บางส่วนของต้นข้าวจะต้องจุ่มอยู่ในน้ำ

กระทรวงรวมชาติเกาหลีใต้ระบุว่า ปริมาณน้ำฝนในช่วงเดือนพฤษภาคมมีปริมาณน้อยกว่าปกติ ซึ่งหมายความว่าผลิตภัณฑอาหารก็จะลดลงเช่นกัน หากสถานการณ์ภัยแล้งยังคงดำเนินต่อไป

ที่มา [สำนักข่าวอินโฟเควสท์ \(IQ\)](#)



## อิรัก

กระทรวงการค้าของอิรัก (The Iraq Trade Ministry) ได้ประกาศเปิดประมูลซื้อข้าวจำนวนอย่างน้อย 30,000 ตัน ในวันที่ 28 มิ.ย. 2558 นี้ ซึ่งการประมูลในครั้งนี้กำหนดจะซื้อข้าวเมล็ดยาวจากประเทศสหรัฐฯ อูรุกวัย บราซิล อาร์เจนตินา และ อินเดีย โดยข้อเสนอจะต้องมีผลไปจนถึงวันที่ 2 ก.ค. ศกนี้

ทั้งนี้ การประมูลซื้อข้าวครั้งล่าสุด เมื่อวันที่ 26 เม.ย. 2558 ที่ผ่านมา มีผู้สนใจยื่นเสนอข้าวหลายราย โดยในส่วนของข้าวไทยนั้น บริษัท Olam ได้เสนอข้าวไทยจำนวน 40,000 ตัน ในราคา 439.50 เหรียญสหรัฐต่อตัน (CIF Free Out Umm Qasr post) บริษัท Ameropa ได้เสนอข้าวไทยจำนวน 40,000 และ 30,000 ตัน ในราคา 431 และ 432 เหรียญสหรัฐต่อตัน (CIF Free Out Umm Qasr post) บริษัท ADM ได้เสนอข้าวไทยจำนวน 40,000 ตัน ในราคา 431.50 เหรียญสหรัฐต่อตัน (CIF Free Out Umm Qasr post) บริษัท EDF ได้เสนอข้าวไทยจำนวน 30,000 ตัน ในราคา 441.99 เหรียญสหรัฐต่อตัน (CIF Free Out Umm Qasr post) บริษัท Phoenix ได้เสนอข้าวไทยจำนวน 40,000 ตัน ในราคา 428 เหรียญสหรัฐต่อตัน (CIF Free Out Umm Qasr post) เป็นต้น ส่วนข้าวจากประเทศเวียดนามนั้นบริษัทต่างๆได้ยื่นเสนอรายละเอียด 30,000-40,000 ตัน ในราคาตั้งแต่ 418.80-615 เหรียญสหรัฐต่อตัน (CIF Free Out Umm Qasr post) ข้าวจากอินเดียเสนอ 15,000 ตัน ในราคาตั้งแต่ 475 เหรียญสหรัฐต่อตัน (CIF Free Out Umm Qasr post) ข้าวจากอาร์เจนตินาเสนอรายละเอียดตั้งแต่ 30,000-60,000 ตัน ในราคาตั้งแต่ 599-645 เหรียญสหรัฐต่อตัน (CIF Free Out Umm Qasr post) ข้าวจากบราซิลเสนอรายละเอียด 30,000 ตัน ในราคาตั้งแต่ 599-605 เหรียญสหรัฐต่อตัน (CIF Free Out Umm Qasr post) ข้าวจากอูรุกวัยเสนอ 30,000 ตัน ในราคาตั้งแต่ 653 เหรียญสหรัฐต่อตัน (CIF Free Out Umm Qasr post) และข้าวจากสหรัฐฯเสนอรายละเอียด 30,000 ตัน ในราคาตั้งแต่ 588-609 เหรียญสหรัฐต่อตัน (CIF Free Out Umm Qasr post)

อย่างไรก็ตาม ทางกรอิรักไม่ได้ประกาศผลการประมูลในครั้งที่ผ่านมา ขณะที่บางกระแสข่าวระบุว่าอิรักยังไม่ตัดสินใจซื้อข้าวเพราะเหตุผลบางประการ ขณะที่การประมูลซื้อข้าวเมื่อวันที่ 25 ม.ค. 2558 ที่ผ่านมา อิรักตกลงซื้อข้าวจากไทยจำนวน 80,000 ตัน ในราคา 443.9 เหรียญสหรัฐต่อตัน (CIF)

ที่มา [Riceonline.com](http://Riceonline.com)

T R E E A